



TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
QUY NHON UNIVERSITY



Thư Chúc mừng năm mới - Xuân Giáp Thìn 2024
CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

Quý thầy cô giáo, viên chức, người lao động và học viên, sinh viên thân mến!

Trong không khí hân hoan chào đón Tết cổ truyền dân tộc - Xuân Giáp Thìn 2024, tôi thân ái gửi đến các thể hệ lãnh đạo, thầy cô giáo, viên chức, người lao động và học viên, sinh viên cùng gia đình lời thăm hỏi chân thành và lời chúc mừng năm mới hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.

Năm 2023 vừa khép lại, đánh dấu một thập niên toàn trường tập trung trí tuệ và sức lực cho sự đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong bối cảnh còn bề bộn khó khăn và nguồn lực đầu tư cho canh tân còn hạn hẹp. Song với tinh thần “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu” của toàn thể viên chức, người lao động, thương hiệu QNU được khẳng định, từng bước tạo được niềm tin trong toàn xã hội và lan tỏa mạnh mẽ vị thế của mình. Quy mô tuyển sinh ở các cấp độ đào tạo ổn định và tăng trưởng theo cách bền vững thể hiện được tầm nhìn, vai trò quản trị, điều hành của đội ngũ quản lý và đặc biệt là khơi dậy sức mạnh của khối đoàn kết đồng tâm, hiệp lực thực hiện tốt sứ mệnh của Trường Đại học Quy Nhơn. Chúng ta cùng toàn xã hội đang chứng kiến một QNU thay đổi từng ngày với sự đầu tư đồng bộ và hiệu quả về cơ sở vật chất, trang thiết bị... đáp ứng đầy đủ yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trong khu vực và cả nước, đồng thời tạo hiệu ứng tốt và niềm tin về phía người học và cộng đồng. Nội lực của chúng ta ngày càng được củng cố và phát huy với đội ngũ giảng viên chất lượng cao gia tăng vượt trội. Số lượng và quy mô đề tài, chương trình, nhiệm vụ KH&CN tiếp tục tăng và có tính ứng dụng cao; hoạt động NCKH của sinh viên đạt được các kết quả nổi bật; số lượng bài báo công bố trên tạp chí khoa học thuộc danh mục WoS, Scopus được duy trì ở mức cao; Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quy Nhơn đã được các Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành đưa vào danh mục tính điểm và đã tham gia vào một số cơ sở dữ liệu quốc gia, quốc tế. Hợp tác quốc tế đã chuyển sang giai đoạn chủ động hội nhập và góp phần đắc lực vào sự phát triển của Nhà trường. Công tác bảo đảm chất lượng đã thay đổi về chất và hình thành được văn hóa chất lượng trong toàn trường. Trường Đại học Quy Nhơn đã được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục chu kỳ 2 (2023 - 2028). Cùng với đó, việc đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng CNTT trong tất cả các hoạt động đã đóng góp thiết thực vào thành công chung của Nhà trường, có tầm ảnh hưởng lan tỏa tích cực đối với công chúng bên trong và bên ngoài. Chúng ta cùng chia vui và tự hào rằng đến cuối năm 2023, QNU đã tạo được nền tảng căn bản, vững chắc và là động lực để Nhà trường tiếp tục phát triển mạnh mẽ và toàn diện trong giai đoạn tới. Thay mặt lãnh đạo Trường, tôi nhiệt liệt biểu dương và trân trọng cảm ơn sự đồng hành và chung tay góp sức của toàn thể các thành viên trong đại gia đình Trường Đại học Quy Nhơn thân yêu của chúng ta.

Năm mới đã đến gần, tôi tin tưởng và kỳ vọng rằng, toàn thể viên chức, người lao động và người học trong toàn trường chủ động phát huy hơn nữa tinh thần đổi mới, sáng tạo, khơi dậy khát vọng, quyết tâm nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đã đề ra, cùng nhau xây dựng Trường Đại học Quy Nhơn trở thành một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phục vụ đắc lực cho sự phát triển bền vững của quê hương, đất nước.

Trong không khí vui tươi đón chào năm mới Giáp Thìn – ý nghĩa biểu trưng cho sức mạnh, quyền uy, phú quý và thịnh vượng, chúng ta cùng chúc nhau một năm mới vạn sự hanh thông và thật nhiều tài lộc. Kính chúc toàn thể thầy cô giáo, viên chức, người lao động, học viên và sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn XUÂN SANG ĐẮC LỘC – GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC – VẠN SỰ CÁT TƯỜNG.

Thân ái!



HIỆU TRƯỞNG

PGS. TS. Đỗ Ngọc Mỹ